



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในตำแหน่ง คณงานประจำชยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดวันสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง คณงานประจำชยะ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงานประจำชยะ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดวิชาที่จัดการสรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท้ายประกาศ

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ รายละเอียดตาม ผนวก ข แนบท้ายประกาศ

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ และรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครฯที่ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯดังกล่าว ผู้สมัครฯจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครฯ ตรงตามประกาศการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับแต่งตั้ง ไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

**ผนวก ก**

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ  
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหา รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา  
และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ  
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่สอบ	รายละเอียดวิชาสอบความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	หมายเหตุ
๐๑	นายวิชัย นาคแก้ว	สอบวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตรอ (ชั้น ๒) และสถานที่ปฏิบัติงานจริง	สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ใน การทำงาน ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ การปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา สภาพความพร้อมของร่างกาย ในการปฏิบัติงานและการดูแล สุขภาพร่างกายในการ ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึง ระดับความรู้ ความสามารถที่ ต้องการของตำแหน่งที่ กำหนดไว้	
			รายละเอียดวิชาสอบทดลอง ตัวอย่างงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	
			ทดสอบการปฏิบัติงานจริง ตามที่คณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรกำหนด	

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน  
เทศบาลตำบลดอนตรอ